



ดอนข้งใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทงของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2

วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2553



นายกสภาฯ

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับมอบหนังสือ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี



“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร”



สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม แก้วสวัสดิ์ อาจารย์สุนันท์ศักดิ์ ระวังวงศ์ อาจารย์ศิริพรรณ ศรีททาผล และอาจารย์ประชุม พันออก นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

สำหรับโครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริและทรงดำเนินการในที่ดินส่วนพระองค์บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ทรงงานทั้งสิ้น 250 ไร่ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลง หรือมาช่วยงานพระองค์โดยการจ้างงาน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรรับสนองพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรมของโครงการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในคณะทำงาน ฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งบูรณาการโครงการด้านการเกษตรต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ พื้นที่ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ มีการปลูกพืชผักต่าง ๆ ไว้มากกว่า 40 ชนิด

กรมชลประทานได้รับมอบหมายจาก นายดิศธร วัชรไธย รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและประชาชนดำเนินการร่วมกันดังนี้

1.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อบาดาล 2.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 13 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำถนนรอบที่ดิน

3.ทางหลวงชนบท จ.เพชรบุรี ปรับปรุงถนนสาธารณะ 4.กรมอุทยานแห่งชาติ จัดหาพื้นที่จอตเฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ บ้านพัก 5.กรมส่งเสริมการเกษตร ปลูกต้นมะพร้าว 6.กรมส่งเสริมการเกษตรจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์ไม้พันธุ์ผัก พืชไร่ 7.กรมการพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ดิน 8.ศูนย์การทหารราบสนับสนุนกำลังพล 9.กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำระบบไฟฟ้า แหล่งผลิตไฟฟ้ากังหันลม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้นำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากโครงการมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม กำลังลมเฉลี่ย 2-9 เมตร/วินาที ได้ทำการติดตั้งกังหันลมทั้งสิ้น 20 ตัว จึงได้กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับการใช้งาน โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ใช้ติดตั้งจำนวน 10 ตัวๆ ละประมาณ 700,000 บาท ในราคาต้นทุนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ออกแบบและผลิตขึ้น โดยใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยถึง 95% ยกเว้นชิ้นงานที่เป็นแม่เหล็กถาวรในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และการออกแบบใบพัดที่สามารถใช้กำลังลมต่ำ เพียงแค่มีลมพัดที่ความเร็ว 2.5 เมตร/วินาที ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้

ในการนี้จึงนำนักศึกษาศึกษาดูงานในส่วนของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในโครงการนี้มีอาจารย์ชาติชาย จากศูนย์วิจัยพลังงานลมน้ำและแสงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ติดตั้งและดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลม ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของนักศึกษาและคณาจารย์มีอาจารย์มาให้ความรู้ การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้ประโยชน์อย่างมากทั้งทางตรง และทางอ้อม และที่สำคัญคือได้นำความรู้หลักการทำงานของระบบมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

ส่วนช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะศึกษาดูงานเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำให้ศึกษาตามฐาน โดยแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ จำนวน 8 ฐาน คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีโครงการปลูกป่าชายเลนในบริเวณอุทยานไว้ให้บริการอีกด้วย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู รุ่นที่ 8



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผบช.ตชด. และคณะ เนื่องในโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกองกำลังการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับจากศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดี ตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมมีความพร้อมในการเป็นครู ตามแนวทางของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทำให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัดเทียมกับโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียนให้มีบทบาทในการเสริมสร้างชุมชนในพื้นที่ชายแดนให้เข้มแข็ง

โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีเจตคติที่ดีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุทิศคุณธรรม และจิตสำนึกของความเป็นครู โดยมี พล.ต.ท. สมศักดิ์ แขวงโสภากอติดีผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างความตระหนักในบทบาทข้าราชการ ตชด. กับครูทายาท ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 79 นาย และกำหนดให้มีการอบรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 (รวม 7 เดือน)

การแปรรูปข้าวเกรียบตาลโตนด

ดร.กิตติมา ลีละพงค์วัฒนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ดร.กิตติมา ลีละพงค์วัฒนา



หากจะกล่าวถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงต้นตาลโตนด ขนมหวานเมืองเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมหม้อแกง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเพชร ส่วนความอร่อยนั้นนับได้ว่าขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีการนำน้ำตาลโตนดซึ่งมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวมาใช้เป็นส่วนผสมที่สำคัญในการทำขนม สำหรับ “จดหมายข่าวดอนขิงใหญ่” ฉบับนี้จะเป็นบทสัมภาษณ์ ดร.กิตติมา ลีละพงค์วัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากตาลโตนดโดยการแปรรูปเป็น “ข้าวเกรียบตาลโตนด”

ทำไมอาจารย์จึงมีแนวคิดที่จะทำข้าวเกรียบตาลโตนด

สืบเนื่องจากตาลโตนดเป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีมาช้านาน โดยวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีก็เกี่ยวข้องกับตาลโตนดแทบจะทุกคน สิ่งที่ได้จากชาวบ้านทั่วไปจะนำผลผลิตจากต้นตาลมาประกอบเป็นอาหารคาว ขนมหวาน และทำเป็นเครื่องใช้ไม่สอยต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การหากรรมวิธีแปรรูปเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากตาลโตนด ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบหรือผลผลิตต่างๆ จากต้นตาลโตนดให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่นมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านหรือเกษตรกร เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครัวเรือน

จากเหตุผลข้างต้น จึงได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดู

ความเป็นไปได้ในการที่จะใช้ผลผลิตจากตาลโตนดเป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ โดยข้าวเกรียบจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถทำได้ง่ายในครัวเรือน และไม่สิ้นเปลืองแรงงานมากนัก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีอาหารขบเคี้ยวประเภทต่าง ๆ มากมายที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง วางจำหน่ายอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ และวัยรุ่น แต่การบริโภคข้าวเกรียบในปัจจุบันยังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มแพร่หลายมากขึ้น ส่วนประกอบหลักในการผลิตข้าวเกรียบ คือ แป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้อาจมีการเติมส่วนผสมอื่นจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ปรับปรุงกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสของข้าวเกรียบ ส่วนผสมอื่น ๆ อาจเป็นเนื้อสัตว์ เช่น ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา หรือพืชเป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบมะละกอ ข้าวเกรียบใบมะกรูด ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น ดังนั้น การนำผลผลิตจากตาลโตนดมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ จึงน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำเมืองเพชรหรือเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (สินค้า OTOP) ที่มีเอกลักษณ์และคุ้มค่ากับการลงทุน

สำหรับสูตรในการทำข้าวเกรียบตาลโตนด มีกี่สูตร อะไรบ้าง

การทำข้าวเกรียบนั้น ส่วนผสมหลักที่ใช้คือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีราคาถูกและมีผลทำให้ข้าวเกรียบที่ได้มีคุณลักษณะที่ดี โดยสูตรของข้าวเกรียบตาลโตนดที่พัฒนาขึ้นมีอยู่ด้วยกัน 3 สูตร ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของแต่ละสูตร โดยสูตรที่ 1 เป็นข้าว

เกือบลอนตาลหรือลูกตาลอ่อน ซึ่งเป็นข้าวเกรียบที่ใช้ลูกตาลอ่อนและน้ำตาลสดเป็นวัตถุดิบ สูตรที่ 2 จะเป็นข้าวเกรียบตาลสุกเป็นข้าวเกรียบที่ทำมาจากเนื้อตาลสุก และสูตรที่ 3 ข้าวเกรียบเสริมคุณค่า โดยมีส่วนผสมเป็นเนื้อตาลสุก เช่นเดียวกับสูตรที่ 2 แต่จะมีการเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบด้วยการเติมเนื้อฟักทองที่เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่สำคัญซึ่งร่างกายของคนเราสามารถเปลี่ยนสารประกอบดังกล่าวให้เป็นวิตามินเอได้



ปัญหาที่พบในการทำข้าวเกรียบจากผลิตผลตาลโตนม มีหรือไม่ อะไรบ้าง

มีค่ะ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งก็คือ ตาลโตนมนั่นเอง โดยจะพบปัญหาในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบที่มีเนื้อตาลสุกเป็นส่วนผสม เนื่องจากเนื้อตาลสุกนั้นนอกจากจะมีสีเหลืองสวยและกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้ว ยังพบว่า มีรสฝาดเมื่อเคี้ยว หากเราต้องการให้ข้าวเกรียบที่ได้มีสีเหลืองเข้มและกลิ่นหอมมาก ก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณเนื้อตาลสุก ซึ่งที่ตามากก็คือ ยิ่งเราเพิ่มเนื้อตาลสุกมากเท่าไร รสฝาดเมื่อเคี้ยวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งมีผลทำให้ข้าวเกรียบที่ได้มีรสฝาดจนถึงขมเลยก็เดียว ส่วนข้าวเกรียบที่ทำจากลูกตาลอ่อนนั้นจะไม่พบปัญหาในด้านนี้ ในขณะที่ตัวอาจารย์เองก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดรสฝาดเมื่อนึ่งดังกล่าวนั่นเอง

ทราบว่า อาจารย์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปข้าวเกรียบตาลโตนม” จากการทำอาจารย์ได้ลงพื้นที่ในการบริการชุมชนในเรื่องดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างไว้วางจากผู้เข้าร่วมอบรม

จากการที่ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริการวิชาการไปสู่ชุมชนในเรื่องของการแปรรูปข้าวเกรียบตาลโตนม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นชาวบ้านจากกองทุนหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมกล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนรู้สำหรับการทำข้าวเกรียบตาลโตนมนี้ไป



ใช้ได้จริง โดยจะทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชน นอกจากนี้ยังต้องการให้ทางอาจารย์และสาขาวิชา ได้จัดการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือสำหรับการผลิตข้าวเกรียบตาลโตนมในเชิงอุตสาหกรรมสำหรับครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการขยายกำลังการผลิตและนำไปสู่การผลิตในเชิงการค้าต่อไป

จากผลการตอบรับดังกล่าว อาจารย์ก็มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ที่การจัดอบรมในครั้งนี้ของอาจารย์สามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมไม่มากนักน้อย รวมถึงเป็นการจุดประกายความคิดให้แก่ชาวบ้านในการที่จะทำเป็นอาชีพต่อไป แม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ก็ตาม อาจารย์ก็หวังว่า เราจะได้เห็นข้าวเกรียบตาลโตนมวางจำหน่ายทั่วไปในเมืองเพชรบุรี ในอนาคตอันใกล้

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำข้าวเกรียบตาลโตนมนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดของเทคนิคและวิธีการทำข้าวเกรียบตาลโตนม รวมถึงส่วนผสมได้โดยตรงที่ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 0-3249-3270, 0-8200-7891-9

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



ทำบุญหอพักนักศึกษา (หอพักนิเวศรัตน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



นางนันทวรรณ เอมนกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ได้จัดทำบุญหอพักนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ หอพักนิเวศรัตน์ (หอพักหญิง 1) โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีเป็นประธาน การทำบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษาที่พักอาศัย ภายในหอพัก และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมของการพักอาศัยของนักศึกษา

ทุนการศึกษา

“มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก”

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

นักศึกษานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์

นักศึกษาที่สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ กองพัฒนานักศึกษา และพิจารณาคัดเลือก ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายงานตัว ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอขอบคุณ : ตามที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวัดเมืองยะลา มียอดทำบุญ จำนวน 9,800 บาท (เก้าพันแปดร้อยบาท) ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552

ในการนี้ นักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สามารถติดต่อ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารองค์การนักศึกษา

แห่เทียนหลวงพรรษา ประจำปี 2553

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดพิธีแห่เทียนหลวงพรรษา ถวาย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษารอบตลาดเมืองเพชรบุรี



ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ์



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาภายในคณะ "กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาภายในคณะ "กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ์" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์สุชุม หลานไทย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาสามัคคีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะเป็นอย่างดี ยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ชันประสิทธิ์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้



จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2553 และการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีสาระสำคัญที่สมาชิกควรทราบ ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่ผู้ขอขอลินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 ราย ซึ่งจะพิจารณาจากรายรับต้องมีเพียงพอต่อการชำระหนี้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. โครงการสวัสดิการร้านค้าด้านอุปโภค - บริโภค ขณะนี้มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าที่เป็นครู รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จังหวัดเพชรบุรี ช.พ.ค. จำนวน 7,208 คน ช.พ.ส. จำนวน 2,609 คน

ทั่วประเทศ ช.พ.ค.จำนวน 839,336 คน ช.พ.ส. จำนวน 382,466 คน

4. สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 6 อยู่ในระหว่างดำเนินการ (จะกู้ได้ 6 แสน - 1 ล้านสองแสนบาท แต่ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

5. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2553 ที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์นั้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ อาจารย์ มธุรส ปราบไพรี จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี 7-8 สิงหาคม 2553

ณ บริเวณริมแม่น้ำหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมวันที่ 7 สิงหาคม 2553

ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พบกับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน (รอบคัดเลือก)

กิจกรรมซุ้มศิลปะการมีส่วนร่วม การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แข่งขันพายเรือเก็บขยะ การแข่งขันไล่กระต่าย การแข่งขันเรือหัวโขนท้ายบอด ซุ้มนิทรรศการแม่น้ำเพชร การจำหน่ายสินค้า OTOP การเสวนาแม่น้ำเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชรบุรี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาคค่ำ เวลา 20.00 น. ฟรีคอนเสิร์ตรวมพลคนรักแม่น้ำเพชร พบกับศิลปิน หลวงไก่, วงไอน้ำ

กิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2553

ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พบกับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน (รอบชิงชนะเลิศ)

ภาคค่ำ เวลา 20.00 น. ฟรีคอนเสิร์ตรวมพลคนรักแม่น้ำเพชร พบกับศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร, พลพล, วง Klear

กิจกรรมนี้จัดโดย จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ขอเชิญชมการประกวดการแสดงในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย

สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดการแสดงในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนาม MOU กับ เครือข่ายวิทย์ฯ เพชรบุรี



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับ จำนวนหลายรุ่น เป็นเวลาหลายปี แต่ไม่สามารถกระจายให้ความรู้แก่ข้าราชการทั้งหมดได้ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและให้คณะกรรมการเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในระดับจังหวัด โดยให้ถือเป็นนโยบายของกรม ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีจึงได้ประสานงานกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้น การประสานงานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จัดทำ บันทึกร่วมมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณวุฒิเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี มีความเข้มแข็ง และบริหารงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยมี**ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามในวันที่มีความร่วมมือ กับ **นายชลิต สุริโย** ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ ประธานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เพชรบุรี พร้อมด้วย **รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ **ส.ต.อ.สันติ สว่างศรี** ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง รองประธานเครือข่ายวิทย์ฯ **นายรัช ขจรกลิ่น** ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา รองประธานเครือข่ายวิทย์ฯ **มิคุณเพ็ชร์ฐ์ ลีลาวชิโรภาส** รองผู้อำนวยการ ตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร 10) และ**คุณวรุดิ แสงเฟื่อง** ผู้แทนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ในการนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้



➤ **ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ** : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่องอาเซียนกับทิศทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ดร.สุเมธ แย้มม่วง เลขธิการ สกอ. ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริรมย์ 2 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

➤ **สมัครสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2** : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งเรื่องกำหนดการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2/2553 รับสมัครในระหว่างวันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2553 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ส่วนกำหนดการสอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2553 วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2553 และประกาศผลสอบวันที่ 10 กันยายน 2553

อธิการบดีรับมอบมอบหนังสือชุด “ลักษณะไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ชำนาญงามสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบหนังสือชุด “ลักษณะไทย” มองเมืองไทย และคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม ชุดเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน หรือเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป โดยหนังสือจะมีอยู่ 4 เล่มคือ



1. พระพุทธปฏิมา อัครลักษณะรูปุทธศิลป์ไทย
2. ภูมิหลัง
3. ศิลปะการแสดง
4. วัฒนธรรมพื้นบ้าน

“ห้องหนังสือศิลปะ”

“การศึกษา เปรียบเสมือนการพายเรือทวนน้ำ
ถ้าไม่เดินหน้า ก็จะมีแต่ถอยหลัง”

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำห้องหนังสือศิลปะ
เพื่อการพัฒนาของนักศึกษาศิลปะฯ และผู้ที่สนใจ ในการศึกษาในรูปแบบและ
แนวทางในการสร้างสรรค์ สู้จินตนาการเฉพาะตัว

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจศิลปะ ใช้บริการห้องหนังสือศิลปะ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าห้องจัดแสดง
ผลงานศิลปะและการออกแบบ ภายในอาคารศิลปะ

อนึ่ง เนื่องจากห้องหนังสือศิลปะ ยังต้องการหนังสือเพื่อจัดเก็บภายในห้องอีกจำนวนมาก หากนักศึกษาหรือคณาจารย์ท่านใดที่มี
หนังสือหรือสื่อบัตรศิลปะ ต้องการบริจาคเพื่อส่วนรวม ขอเชิญบริจาคได้ที่ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



สาขาศิลปะเชิญเข้าร่วมโครงการ

การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษามานักวิทยบริการ – ระบายส่วนบุคคล

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการรณรงค์
ให้บุคลากรและนักศึกษามานักวิทยบริการ-ระบายส่วนบุคคล ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และสำรองที่นั่งได้ที่ สาขาวิชาการบัญชี โทร. 032-493269 และ 032-463300 ต่อ 1334 และ 1335

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แจ้งเรื่องการขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) จากเดิม
ปิดทำการเวลา 16.30 น. ขยายเวลาเป็น 19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-493300-6 ต่อ 1109, 032-
493271 โทรสาร 032-493272 E-mail : Library@pbru.ac.th <http://gold.pbru.ac.th>



สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียนภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สำนักวิทย
บริการ ฯ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ฯ (miniTCDC) ในหัวข้อ “แปลง(เศษ)
เกษตรเป็นทรัพย์ : DAMU Project” ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ
อาคารสำนักวิทยบริการ 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี





พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ ดร.ศิริวรรณ แดงฉำ
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดี
ในการนำเสนอผลงานไปสเตอร์ สาขาไม่ผลไม่ยืนต้น
เรื่องของผล วัสดุหอ ระยะเวลาหลอ
และคุณภาพของผลชมพูเพชรสายรุ้ง
ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องการวัดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันโดยการนำไฟฟ้าภายในสภาวะจริง
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9



สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศึกษาดูงาน
โครงการขังหัวมันตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553



พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แสดงความยินดีแก่สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย และชกกระเชอชาย-หญิง

